



ประกาศเทศบาลตำบลจักราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลจักราช ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลจักราช ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา , ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง คนงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด เทศบาลตำบลจักราชพิจารณาแล้วเห็นควรประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

**๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)**

กองคลัง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ที่	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกัลย์กมล ปรังประโคนชัย	
๒	๐๐๒	นางสาวจรรยาวรรณ ทูทุมมา	
๓	๐๐๓	นางสาวอรุษา กระจ่างรัตน์	
๔	๐๐๔	นางสาวภัทรพร สงคราม	
๕	๐๐๕	นางสาวจิราพร ปราบบำรุง	
๖	๐๐๖	นายศักดิ์สิทธิ์ รักไร่	
๗	๐๐๗	นางสาวศิริลักษณ์ เชียงมะดัน	

**๒. พนักงานจ้างทั่วไป**

กองช่าง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ที่	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายรุ่งเรือง บรรจงปรุ	

**๓. พนักงานจ้างทั่วไป**

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง คนงาน

ที่	เลขที่ประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายภิทาน กันภัย	

/ขอให้ผู้มีสิทธิ...

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรมารายงานตัวพร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชน มายืนยันต่อเจ้าหน้าที่และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลจักราช

๒. ตำแหน่ง คนงาน มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช

#### **หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร**

ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินการสรรหาและการเลือกสรรตามที่กำหนด

#### **หลักเกณฑ์การตัดสิน**

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ โดยเฉลี่ย **ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐** โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

#### **การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร**

เทศบาลตำบลจักราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ตามลำดับคะแนนที่ได้รับในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณสมบัติการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่า การเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายรักเกียรติ ชูแสง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลจักราช